



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ สำนักสิ่งแวดล้อม (สำนักงานเลขานุการ โทร.๐ ๒๒๐๓ ๒๙๑๐ หรือ โทร. ๒๔๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๙๑๐)

ที่ กท. ๑๑๐๑/ ๖๑๐๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) ของข้าราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ราย นายกฤษฎ์กร พวงทอง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดสวนหลวง ร.๙ ส่วนสวนสาธารณะ ๒ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์หักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ


(นายวิรัตน์ มนัสสิทวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม



ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครง เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นายฤกษ์กร พวงทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สสณ.๑๓๕)	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สสณ.๑๓๕)	สวนหลวง ร.๙ ส่วนสวนสาธารณะ ๒ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิรัตน์ มนัสสินีทวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายกฤษฎกร พวงทอง
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สสณ.๑๓๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการผลิตพืช)</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วเป็นเวลา ๖ ปี - เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๖ ปี - เดือน</p> <p>- ชื่อใบอนุญาต - เลขที่ -</p> <p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๑</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายกฤษกร พวงทอง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สสน. ๑๓๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้วัสดุดินผสมและซีเมนต์ในการปักชำกิ่งไม้ดอก
และไม้ประดับบางชนิด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน มีนาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ สังกัด สวนหลวง ร.๙

ส่วนสวนสาธารณะ ๒ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

สวนหลวง ร.๙ มีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุปักชำที่มีความเหมาะสมต่อการเกิดรากของไม้ดอกไม้ประดับ
ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ จำนวน ๑๖ ชนิด ได้แก่ เวอร์บีนา แว่ววีเชียร ชาไก่ต่าง คูเฟีย แดงขาลี มาร์กาเรต
ดาวเรืองอเมริกัน ดาวเรืองฝรั่งเศส พุดศุภโชค ไทรยอดทอง หลิวหอม หลิวไต้หวัน โกสนจิตรลดา เข็มชัชวาลย์
เล็บครุฑต่าง เข็มอินเตีย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านี้สำหรับการวางแผนและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการเผยแพร่สู่ผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ดอกไม้ประดับในสวนหลวง ร.๙ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด (QUICK RESPONSE CODE TECHNOLOGY) เพื่อส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ดอกไม้ประดับในสวนหลวง ร.๙ สำหรับการสืบค้นข้อมูลของ
ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีความสนใจ

๒. เพื่อจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อพรรณไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่แปลงปลูก โดยใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ดเป็นช่องทางในการเข้าถึงฐานข้อมูลพรรณไม้ดอกไม้ประดับของประชาชนผู้ใช้บริการสวนหลวง ร.๙
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สวนหลวง ร.๙ มีฐานข้อมูลพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการสวนหลวง ร.๙
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยทันที ในพื้นที่แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอยู่ภายในสวน โดยใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) สแกนคิวอาร์โค้ดที่ติดตั้งอยู่บนแผ่นป้ายชื่อพรรณไม้

๒. สวนหลวง ร.๙ มีรูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับการใช้ชีวิต
ประจำวันของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน

๓. สวนหลวง ร.๙ เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
โดยจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจได้ด้วยในคราวเดียวกัน